

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ต่างจังหวัด เริ่มแรกตั้งอยู่เลขที่ 26 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 197 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งนับเป็น 1 ใน 8 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (กรุงเทพมหานคร) เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน จากนั้นได้พัฒนาการบริหารงานจนสามารถแยกตัวเป็นเอกเทศ ในชื่อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ขยายการบริหารงาน เพื่อรองรับการเรียน การสอน การวิจัยและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาตั้ง ณ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 1,300 ไร่ (ห่างจากที่ทำการเดิม ประมาณ 6 กิโลเมตร) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพื้นที่สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในเขตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารงานด้านต่าง ๆ จำนวนหลายแห่ง รวม 3,592 ไร่ ได้แก่ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการอำเภอนาดูน เนื้อที่ประมาณ 543 ไร่ และสถานีปฏิบัติการบ้านแก้ง อำเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 273 ไร่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีคณาวิสัย อำเภอเมือง เนื้อที่กว่า 171 ไร่ และที่ทำการเดิม ตำบลตลาด อำเภอเมือง เนื้อที่ 197 ไร่

ในสมัยที่วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2511 ถึงปีการศึกษา 2516 โดยรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาบัณฑิต วิชาเอกที่เปิดสอนในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ วิชาเอกชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์

หลังจากการได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2517 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาคและใช้วิธีสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียน ใน 2 ระดับ คือ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเต็มรูปแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานในการเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ การประถมศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2523 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก โดยได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา เน้นการสอน วิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา และการสอนภาษาไทย

นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นวิทยาเขตและศูนย์บริการการศึกษาในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง